

**NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 24/04/2023 ĐẾN NGÀY 30/04/2023**



STT	Tên văn bản	Thông tin văn bản	Nội dung chính
NGÀY 24/04/2023			
1	Quyết định 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành	Số hiệu: 10/2023/QĐ-TTg Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành:	Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hiện hành, theo Quyết định 03/2018/QĐ-TTg thì Tổng cục Khí tượng Thủy văn gồm có 16 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và 06 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Quyết định 10/2023/QĐ-TTg thì các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có sự thay đổi và chỉ còn 13 đơn vị. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

24/04/2023

Ngày hiệu lực:
15/06/2023

sẽ gồm có:

(1) 06 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

- Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn;
- Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn;
- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Tổng cục.

(2) 13 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Khí tượng Thủy văn:

- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia;
- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn;
- Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn;

			<ul style="list-style-type: none"> - Trung tâm Hải văn; - Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.
2	<p>Thông tư 01/2023/TT-BKHCN Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt</p>	<p>Số hiệu: 01/2023/TT-BKHCN</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Đầu tư, Tài chính nhà nước</p> <p>Nơi ban hành: Bộ Khoa</p>	<p>Định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao</p> <p>Theo đó, nội dung định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 21/2019/TT-BKHCN , bao gồm các</p>

động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

học và Công nghệ

Người ký: Lê Xuân Định

Ngày ban hành:

24/04/2023

Ngày hiệu lực:

15/06/2023

định mức thành phần như sau:

- Định mức lao động bao gồm thời gian lao động trực tiếp (thực hiện) và gián tiếp (quản lý, phục vụ), trong đó:

Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)

+ Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

+ Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao được tính bằng 15% của định mức lao động trực tiếp.

Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công (01 (một) công quy đổi bằng 08 (tám) giờ).

- Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thẩm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo

			<p>quy định.</p> <p>Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được tính bằng ca (01 (một) ca quy đổi bằng 08 (tám) giờ).</p> <p>- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên liệu, số lượng vật tư cần thiết được sử dụng để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công về thăm định cấp GCN hoạt động công nghệ cao đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.</p>
--	--	--	--

NGÀY 25/04/2023

3	<p>Nghị định 16/2023/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại Điểm g Khoản 1</p>	<p>Số hiệu: 16/2023/NĐ-CP</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính</p> <p>Nơi ban hành: Chính phủ</p> <p>Người ký: Lê Minh Khái</p> <p>Ngày ban hành:</p>	<p>Chính sách đối với doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN và NLĐ tại doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN</p> <p>Theo đó, doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN và NLĐ tại doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN được hưởng các chính sách sau đây:</p> <p>- Được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ QPAN theo quy định pháp luật</p>
----------	---	---	--

	<p>Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp</p>	<p>25/04/2023</p> <p>Ngày hiệu lực: 25/04/2023</p>	<p>về đất đai, thuế và pháp luật có liên quan.</p> <p>- Được Nhà nước bố trí ngân sách và nguồn lực khác để đảm bảo khoản chi theo định mức quy định gồm:</p> <p>+ Chi quân trang hằng năm, chi xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu;</p> <p>+ Các khoản chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ hiện hành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu.</p> <p>Doanh nghiệp thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn đối với các khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp, các khoản chi phục vụ quân sự QPAN, quan hệ quân dân theo kế hoạch, nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp hoặc thông qua cơ quan chuyên môn, đơn vị đầu mối trực thuộc giao nhiệm vụ.</p>
--	---	---	--

			<p>- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và căn cứ vào năng suất lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.</p> <p>- Khi thực hiện nhiệm vụ QPAN, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.</p>
4	<p>Quyết định 29/QĐ-BCĐCTMTQG về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các</p>	<p>Số hiệu: 29/QĐ-BCĐCTMTQG</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính</p>	<p>Nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác năm 2023 của BCĐCTMTQG</p> <p>Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1945/QĐ-TTg ngày</p>

**chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn
2021-2025**

Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Người ký: Trần Lưu Quang

Ngày ban hành:
25/04/2023

Ngày hiệu lực:
25/04/2023

18/11/2021, Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ;

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn và phù hợp năng lực thực thi của các cấp cơ sở.

- Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chú trọng xây dựng Kế hoạch cụ thể với nội dung chi tiết để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các Bộ, cơ quan, địa phương;

- Chủ động trao đổi, nắm bắt thông tin, phát hiện các khó khăn, vướng mắc, sai sót để kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

- Tích cực chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế và nhân rộng những sáng kiến, mô hình, cơ chế, chính sách hiệu quả, có tính khả thi trong thực tiễn.

- Triển khai thực hiện tốt, hiệu quả công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo yêu cầu của Đoàn giám sát chuyên đề;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương với các Tổ công tác trong quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm hiệu quả;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

5	<p>Nghị định 15/2023/NĐ-CP quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội</p>	<p>Số hiệu: 15/2023/NĐ-CP</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Xây dựng - Đô thị, Giao thông - Vận tải</p> <p>Nơi ban hành: Chính phủ</p> <p>Người ký: Trần Hồng Hà</p> <p>Ngày ban hành: 25/04/2023</p> <p>Ngày hiệu lực: 25/04/2023</p>	<p>Nguyên tắc thưởng và cách tính số tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông</p> <p><i>(i) Nguyên tắc thưởng:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công trình, hạng mục công trình phải được thực hiện theo đúng hợp đồng (về số lượng, khối lượng, chất lượng), đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phải được nghiệm thu, bàn giao theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Việc thưởng hợp đồng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; phải được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được thể hiện trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. - Việc thưởng hợp đồng được áp dụng cho từng gói thầu cụ thể. Số tiền thưởng không được quá nguồn tiền quy định. - Việc thưởng hợp đồng chỉ áp dụng đối với nhà thầu tuân thủ pháp luật trong thực hiện gói thầu và có nguồn tiền thưởng thực tế. - Không áp dụng thưởng đối với các trường hợp xác định
---	---	--	---

giá gói thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và ký kết hợp đồng không theo quy định pháp luật về xây dựng nhằm trục lợi tiền thưởng.

(ii) Cách tính số tiền thưởng:

Số tiền thưởng (T) = TD x TG x K.

Trong đó:

- TD là số tiền dư sau đấu thầu = Giá gói thầu theo dự toán được duyệt (không tính dự phòng) - Giá trúng thầu (không tính dự phòng).

- TG là tỷ lệ thời gian rút ngắn (%) = Thời gian rút ngắn (ngày)/Thời gian thực hiện theo hợp đồng (ngày); trường hợp TG > 20% thì TG được lấy giá trị bằng 20%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là thời gian được xác định cụ thể trong hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, không tính thời gian gián đoạn do các yếu tố chủ quan từ phía chủ đầu tư, yếu tố khách quan vì các lý do bất khả kháng được hai bên thỏa thuận.

Thời gian rút ngắn = Thời gian thực hiện theo hợp đồng -

Thời gian thực hiện gói thầu thực tế.

- K là Hệ số khuyến khích = 5.

NGÀY 26/04/2023

6
Nghị định 17/2023/NĐ-CP năm 2023 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Số hiệu: 17/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực, ngành: Sở hữu trí tuệ, Quyền dân sự

Nơi ban hành: Chính phủ

Người ký: Trần Hồng Hà

Ngày ban hành:
26/04/2023

Ngày hiệu lực:
26/04/2023

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
2. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
3. Tác phẩm báo chí;
4. Tác phẩm âm nhạc;
5. Tác phẩm sân khấu;
6. Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;
7. Tác phẩm mỹ thuật;
8. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ;
9. Tác phẩm nhiếp ảnh;
10. Tác phẩm kiến trúc;
11. Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ;
12. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

			<p>Tác phẩm phái sinh bao gồm những loại hình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tác phẩm dịch; 2. Tác phẩm phóng tác; 3. Tác phẩm biên soạn; 4. Tác phẩm chú giải; 5. Tác phẩm tuyển chọn; 6. Tác phẩm cải biên; 7. Tác phẩm chuyển thể.
NGÀY 27/04/2023			
7	<p>Quyết định 1687/QĐ-BNN-KHCN năm 2023 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng</p>	<p>Số hiệu: 1687/QĐ-BNN-KHCN</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp</p> <p>Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p> <p>Người ký: Phùng Đức</p>	<p>05 nhiệm vụ hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030</p> <p>Theo đó, đề ra 05 nhiệm vụ thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau:</p> <p>(1) Hỗ trợ cơ sở sản xuất giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:</p>

hóa giai đoạn 2021-2030" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Tiền
Ngày ban hành:
27/04/2023
Ngày hiệu lực:
27/04/2023

HACCP; ISO 22000; Globalgap, với mục tiêu:

- + Nâng cao nhận thức của cơ sở sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản về quản lý chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình sản xuất;
- + Nâng cao chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường.
- + Phục vụ công tác quản lý, truy xuất được thông tin, xuất xứ sản phẩm khi cần thiết.

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản, thủy sản quy mô vừa và nhỏ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, với mục tiêu:

- + Tạo được động lực nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông sản, thủy sản áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAHP, HACCP/ISO22000 để đáp ứng yêu cầu thị trường.

(3) Đào tạo, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản

xuất dăm, viên nén gỗ thực hiện chuỗi hành trình sản phẩm CoC/DDS theo tiêu chuẩn PEFC, với mục tiêu:

+ Đánh giá được hiện trạng và nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm PEFC (PEFC CoC) của doanh nghiệp chế biến dăm, viên nén gỗ.

+ Xây dựng được tài liệu và hướng dẫn thực hiện PEFC CoC/DDS áp dụng cho doanh nghiệp chế biến dăm và viên nén gỗ.

(4) Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng TCVN, QCVN phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng lĩnh vực chăn nuôi, thú y, với mục tiêu:

Đánh giá được thực trạng xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong công tác đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng (QLCL) lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi gà, lợn tập trung áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo VietGAHP, với mục tiêu:

+ Các doanh nghiệp, cơ sở ở một số địa phương chăn nuôi

			gà, lợn trọng điểm năm bắt được các nội dung quy định mới về biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo VietGAHP.
8	<p style="text-align: center;">Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành</p>	<p>Số hiệu: 11/2023/QĐ-TTg</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Tiền tệ - Ngân hàng</p> <p>Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ</p> <p>Người ký: Lê Minh Khái</p> <p>Ngày ban hành: 27/04/2023</p> <p>Ngày hiệu lực: 01/12/2023</p>	<p>Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước</p> <p>Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.</p> <p><i>(Hiện hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước là 300 triệu đồng).</i></p> <p>Đối tượng phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước</p> <p>Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:</p> <p>(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một</p>

hoặc một số hoạt động sau đây:

- Nhận tiền gửi;
- Cho vay;
- Cho thuê tài chính;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ trung gian thanh toán;
- Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
- Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
- Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;

- Đòi tiền.

(2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;

- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;

- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;

- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

NGÀY 28/04/2023

<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành</p>	<p>Số hiệu: 458/QĐ-TTg</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Tài chính nhà nước</p> <p>Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ</p> <p>Người ký: Lê Minh Khái</p> <p>Ngày ban hành: 28/04/2023</p> <p>Ngày hiệu lực: 28/04/2023</p>	<p>Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025</p> <p>Theo đó, Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025 có những nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về vay, trả nợ của Chính phủ: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.873 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.813 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 59 nghìn tỷ đồng. + Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.098 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 967 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 131 nghìn tỷ đồng. + Chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ. - Về bảo lãnh Chính phủ: <ul style="list-style-type: none"> + Mức bảo lãnh Chính phủ đảm bảo tốc độ tăng dư nợ
---	---	--	---

Chính phủ bảo lãnh không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước và trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt.

+ Đối với bảo lãnh cho 02 ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu:

++ Mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025 tối đa là 11.037 tỷ đồng, bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn trong giai đoạn 2023-2025;

++ Mức bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2023-2025 tối đa là 27.851 tỷ đồng, bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn trong giai đoạn 2023-2025 (tối đa 8.451 tỷ đồng) cộng hạn mức bảo lãnh phát hành để thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi tại Nghị quyết 43/2022/QH15 (tối đa 19.400 tỷ đồng).

++ Mức bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2023-2025 nêu trên chưa bao gồm mức bảo lãnh phát hành để thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 chưa sử dụng hết

			<p>trong năm 2022 được chuyển sang năm 2023 theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022.</p> <p>+ Quán triệt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong phạm vi hạn mức bảo lãnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>- Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương:</p> <p>+ Không chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương hàng năm giai đoạn 2023-2025 khoảng 0,3% GDP.</p>
10	<p>Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp</p>	<p>Số hiệu: 18/2023/NĐ-CP</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Thương mại</p> <p>Nơi ban hành: Chính phủ</p> <p>Người ký: Lê Minh Khái</p> <p>Ngày ban hành:</p>	<p>Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ 20/6/2023</p> <p>Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm các tài liệu (có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) sau đây:</p> <p>- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.</p>

28/04/2023

Ngày hiệu lực:

20/06/2023

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

- 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

01 bản sao giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức trong trường hợp là tổ chức.

(Hiện nay, tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định: 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại

điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP)

- 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Kế hoạch trả thưởng;

+ Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Quy tắc hoạt động.

- 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

- 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.

- Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong đó phải bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- + Địa chỉ IP máy chủ và địa điểm đặt máy chủ vật lý;
- + Cơ chế vận hành của hệ thống, bao gồm thông tin mô tả hệ thống, cách thức nhập và lưu trữ dữ liệu, cách thức quản trị dữ liệu;
- + Các thông tin tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

(Hiện nay, tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định: Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP)

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong ba năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc

			<p>xác nhận, chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông. (Nội dung mới bổ sung)</p> <p>- Giấy phép kinh doanh có nội dung cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ, bao gồm hoạt động bán lẻ theo phương thức đa cấp, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông. (Nội dung mới bổ sung)</p>
11	<p>Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền</p>	<p>Số hiệu: 19/2023/NĐ-CP</p> <p>Lĩnh vực, ngành: Tiền tệ - Ngân hàng</p> <p>Nơi ban hành: Chính phủ</p> <p>Người ký: Lê Minh Khái</p> <p>Ngày ban hành:</p>	<p>Các trường hợp tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền</p> <p>Theo đó, tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:</p> <p>- Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài</p>

		<p>28/04/2023</p> <p>Ngày hiệu lực: 28/04/2023</p>	<p>chính cung cấp;</p> <p>(Trước đây, tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định: Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản thẻ và các loại tài khoản khác;</p> <p>Khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp.)</p> <p>- Khi khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục trước đó thực hiện giao dịch nộp, rút hoặc chuyển khoản có tổng giá trị từ 400.000.000 đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong một ngày trừ giao dịch tất toán;</p> <p>Hoặc rút lãi tiết kiệm, trả nợ thẻ tín dụng, trả nợ khoản cấp tín dụng cho tổ chức tài chính, khoản thanh toán định kỳ đã đăng ký với tổ chức tài chính, giao dịch rút lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán, đầu tư trái phiếu;</p> <p>(Trước đây quy định: Khi khách hàng thực hiện giao dịch</p>
--	--	---	---

không thường xuyên có giá trị lớn.

Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày.)

- Khi khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng hoặc giao dịch của các bên liên quan đến giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30 và 31 Luật Phòng, chống rửa tiền hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định;

(Trước đây quy định: Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền.)

- Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định.

(Trước đây quy định: Khi nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu

thập trước đó.)

Ngoài ra, so với trước đây, đã bỏ quy định tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng với trường hợp khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo.

NGÀY 29/04/2023

KHÔNG CÓ VĂN BẢN QUAN TRỌNG

NGÀY 30/04/2023

KHÔNG CÓ VĂN BẢN QUAN TRỌNG